

## KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP QUẬN NĂM HỌC 2022 – 2023

Sáng ngày 6/2/2023, Ban giám hiệu và các đồng chí giáo viên dự thi GVG cấp Quận của trường THCS Phúc Lợi đã tham dự Khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp Quận năm học 2022 – 2023 do Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức.



### *Các đại biểu tham dự khai mạc hội thi GVG cấp Quận*

Nâng cao chất lượng giảng dạy là một trong những mục tiêu quan trọng của toàn ngành Giáo dục cũng như của mỗi nhà trường. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, hàng năm Phòng GD&ĐT Quận Long Biên đều tổ chức cuộc thi GVG cấp Quận nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh những giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Hội thi góp phần

tạo điều kiện để các giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học; qua đó khuyến khích, động viên các giáo viên phát huy khả năng sáng tạo của mình...



Hội thi cũng là một dịp để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên; từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đồng thời tuyên dương những tấm gương xuất sắc trong công tác giảng dạy. Việc làm này có ý nghĩa góp phần tạo động lực phát triển cho sự nghiệp giáo dục của mỗi nhà trường và của toàn ngành nói chung.



*Đ/c Đào Thị Hoa – Phó trưởng phòng GD&ĐT quận phát biểu*

Để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi GVG cấp Quận năm học 2022 – 2023, ngay từ đầu năm học, BGH trường THCS Phúc Lợi đã lên kế hoạch cụ thể và phối hợp cùng các tổ chuyên môn tổ chức thi GVG cấp trường để lựa chọn giáo viên đại diện nhà trường tham gia thi GVG cấp Quận. Sau các tiết thi GVG cấp trường, các tổ nhóm đã lựa chọn được 04 giáo viên tham gia GVG cấp Quận năm học 2022 – 2023 gồm: Cô giáo Lưu Thị Khanh – môn Ngữ văn; cô giáo Ngô Hương Quỳnh - môn Lịch sử; cô giáo Hoàng Thu Hiền – môn Hoá học; cô giáo Đinh Thị Phượng Hoa – môn Vật lý.



*Các đồng chí giáo viên tham gia dự thi chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức*

Chúc Hội thi GVG cấp quận năm học 2022 – 2023 diễn ra thành công tốt đẹp và chúc các giáo viên của trường THCS Phúc Lợi sẽ đạt thành tích cao trong cuộc thi.